
Fundur skólaráðs Hofsstaðaskóla 12. október 2023 kl. 14.30.  

Mættir: Hafdís B. Kristmundsdóttir, Kristrún Sigurðardóttir fulltrúi grenndarsamfélags, Elín 

Sigurðardóttir fulltrúi starfsmanna, Elísabet Benediktsdóttir og Jökull Orri Birnisson fulltrúar 

nemenda, Sigrún Halldórsdóttir fulltrúi foreldra, Hildur Birkisdóttir og Rósa B. Guðnadóttir 

fulltrúar kennara og Margrét Einarsdóttir aðstoðarskólastjóri. 

1. Starfsáætlun skólaráðs vog starfsreglur voru sendar út fyrir fundinn og var hvoru 

tveggja samþykkt. Gögnin eru birt á vef skólans.  

2. Starfsáætlun Hofsstaðaskóla skólaárið 2023-2024 var send á alla í skólaráðinu og 

nokkrir lásu hana yfir og leist vel á. Kristrún talaði um að henni litist vel á 

þróunarverkefnið um nemendastýrðu foreldrasamtölin. Skólaráð samþykkir 

áætlunina. Margrét E. kynnti þróunarverkefni um nemendastýrð samtöl og 

leiðsagnarnám.  

3. Athugasemd var gerð við tímasetningu fundanna og lagt til að hafa fundina á 

mánudögum kl. 14:10. Það verður skoðað. 

4. Húsnæðismál. Rætt var um framkvæmdirnar sem hafa verið gerðar og er að mestu 

lokið inni í skólanum. Allir bekkir voru komnir inn í sínar bekkjarstofur frá og með 26. 

september. Gámastofurnar fara á næstu vikum og þá koma bílastæðin aftur. 

Kennarar tala um að það sé mun betra loft í stofunum, miklu betri hljóðvist og frábær 

lýsing.  

5. Erindi frá nemendum. Jökull Orri og Elísabet tala um að þau séu ánægð með nýju 

stofurnar, að skólabyrjun hafi verið mjög góð, námið sé skemmtilegra og að gaman 

að Vífilsstaðavatnsverkefninu. Þau eru mjög ánægð með að fá að vinna að 

nemendastýrðu foreldrasamtölunum finnst það spennandi nýjung.  

6. Foreldrar eru ánægðir með að ekki er lengur órói út af myglunni, fólk ánægt með 

framkvæmdirnar og skólabyrjunina. 

7. Næsti fundur verður mánudaginn 27. nóvember.  

Fundi slitið 

Margrét Einarsdóttir 


